



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15181

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 234.26 Ad Value: 257,686

PRValue (x3): 773,058

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธรรมนัสชงผู้สูงวัยคืนที่สปก. รัฐจ่ายชดเชยสูงสุด6หมื่น/ไร่บ.ยังไม่เคาะชิมช้อปใช้...

# ธรรมนัสชงผู้สูงวัยคืนที่สปก. รัฐจ่ายชดเชยสูงสุด6หมื่น/ไร่ บ.ยังไม่เคาะชิมช้อปใช้เฟส2

‘อุตตม’ซึ่งยังไม่เคาะชิมช้อปใช้ เฟส 2 รอประเมินผลเดือน ต.ค. ปร.หอการค้าไทย ค้านทำต่อเนื่องทั้งช่วง 1-2 เดือน ยอดลงทะเบียนไม่ผ่าน 2 แสนราย เปิดต่อจนครบ 10 ล้านคน ศสค.ชี้ช่วย ศก.โต 0.2% อนาคตประเมินให้แค่ 2 คะแนนเต็ม 100 (อ่านต่อหน้า 8)

## ต่อจากหน้า 1 คืนที่สปก.

### อุตตมยังไม่เคาะชิมช้อปใช้เฟส2

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงแนวคิดขยายมาตรการชิมช้อปใช้เฟส 2 ว่า ขอรอประเมินผลโครงการในเฟสแรกคาดว่าจะประเมินได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะตอบว่าจะทำเฟส 2 ต่อหรือไม่ “ขอดูโดยรวมโครงการว่าเป็นอย่างไร ขณะเดียวกันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทางไหน ถ้าจำเป็นก็เอาออกมา ดูการเรียนรู้โครงการปัจจุบันประกอบด้วยว่าเป็นอย่างไร ขอดูตัวเลขก่อน ถ้าเป็นประโยชน์ก็อาจทำต่อ” นายอุตตมกล่าว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลงทะเบียนชิมช้อปใช้ดำเนินการมาถึงวันที่ 10 โดยพบว่าแต่ละวันมีผู้ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์และไม่ผ่านประมาณ 2 แสนคนต่อ 1 ล้านคน ดังนั้น จะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนกว่าจะครบ 10 ล้านราย โดยวันที่ 3 ตุลาคม จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกตามกำหนด 1 ล้านราย “พบว่าลงทะเบียน 7 วัน จำนวน 7 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 5.5 ล้านราย ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิไปแล้ว 4.7 ล้านราย เหลือ 8 แสนรายจะส่ง SMS ในวันนี้ (2 ต.ค.) ทั้งนี้ ผู้ได้รับ SMS ติดตั้งแอปพลิเคชันเป้าตั้งสำเร็จแล้ว 2.7 ล้านราย อยู่ระหว่างกระบวนการติดตั้ง 1.1 ล้านราย และยังไม่ติดตั้งอีก 8.2 แสนราย

### กทม.แชมป์ยอดใช้จ่ายสูงสุด

นายลวรณกล่าวว่า ในการใช้จ่าย 5 วันแรกมีผู้ใช้สิทธิจำนวน 7 แสนราย มีการใช้จ่ายรวมประมาณ 628 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 1 ประมาณ 621 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้านช้อป ซึ่งเป็นร้านในกลุ่มโอท็อป ร้านวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐกว่า 50% หรือประมาณ 330 ล้านบาท ส่วนร้านชิมคือร้านอาหารและเครื่องดื่ม มียอดใช้จ่ายประมาณ 98 ล้านบาท ร้านใช้ เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ เป็นต้น มียอดใช้จ่ายประมาณ 10 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไป มียอดใช้จ่ายประมาณ 183 ล้านบาท และจากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาประมาณ 142 ล้านบาท หรือเพียง 22% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด

นายลวรณกล่าวว่า สำหรับการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 2 มีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 2,962 ราย มียอดใช้จ่ายประมาณ 7.5 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละประมาณ 2,532 บาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้านช้อป ประมาณ 5 ล้านบาท ส่วนร้านชิม และร้านใช้ มียอดใช้จ่ายใกล้เคียงกันที่ประมาณ 1 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด พบว่า 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ ประมาณ 87 ล้านบาท 2.ชลบุรี ประมาณ 48 ล้านบาท 3.สมุทรปราการ ประมาณ 29 ล้านบาท 4.ระยอง ประมาณ 20 ล้านบาท 5.ปทุมธานี ประมาณ 20 ล้านบาท 6.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 19 ล้านบาท 7.ลำพูน ประมาณ 18 ล้านบาท 8.เชียงใหม่ ประมาณ 17 ล้านบาท 9.นครปฐม ประมาณ 17 ล้านบาท และ

10.นนทบุรี ประมาณ 15 ล้านบาท พบว่ากลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 22-30 ปี ประมาณ 35% รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี ประมาณ 30%

### กรุงไทยปรับระบบยืนยันตัวตน

นายลวรณกล่าวว่า จากการตรวจสอบปัญหาในการยืนยันตัวตน พบว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแสงที่อาจสว่างเกินไปหรือมืดดำเกินไปขณะถ่ายภาพ รวมทั้งการถ่ายโดยใช้แอปพลิเคชันตกแต่งภาพ ที่ทำให้ภาพไม่เหมือนจริง ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยได้ติดตามเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ วันละกว่า 5,000 ราย และมีผู้ไปยืนยันตัวตนผ่านธนาคารแล้วกว่า 2 แสนราย ซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการยืนยันตัวตนให้รวดเร็วขึ้น คาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วัน

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กล่าวถึงมาตรการชิมช้อปใช้ว่า มาตรการกระตุ้นภาครัฐต่อการกระตุ้นการใช้จ่าย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังมีความสำคัญมากในขณะนี้ที่เศรษฐกิจไทยเผชิญปัญหาผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก รัฐจึงอยู่ไม่ได้และมาตรการที่ออกมาต้องดูให้เหมาะสมกับช่วงเวลา และให้สิทธิได้เท่าเทียมกัน ไม่ควรจำกัด หากมีชิมช้อปใช้ในเฟส 2 ซึ่ง กคร.เห็นด้วยเพราะช่วยในเรื่องการจับจ่ายใช้สอย

### อนาคตให้2เต็ม100ชิมช้อปใช้

ที่รัฐสภา น.ส.พรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงมาตรการชิมช้อปใช้ ของรัฐบาลชุดนี้ว่า หากให้คะแนนเต็ม 100 ขอให้แค่ 2 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการใช้งบประมาณมากถึง 1.9 หมื่นล้านบาท ไม่เพียงพอต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจในขณะนี้ และการแจกหัวเงินครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเจาะจงที่ประชาชนกลุ่มไหน มีการกำหนดเงื่อนไขลงทะเบียนแบบใครมาก่อนได้ก่อน ซึ่งมีขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยังยากซับซ้อน คนจะลงทะเบียนได้ต้องมีมือถือ อินเทอร์เน็ตที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีเวลาพอนั่งจ้องลงทะเบียน ทำให้คนที่ได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจไป





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15181

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 234.26 Ad Value: 257,686

PRValue (x3): 773,058

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธรรมชาติสูงผู้สูงวัยคืนที่สปก. รัฐบาลชดเชยสูงสุด6หมื่น/ไร่บ.ยังไม่เคาะชิมช้อปใช้...

ถึงแค่คนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองใหญ่ ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงระดับฐานราก นอกจากนี้ยังพบปัญหาความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล เพราะการลงทะเบียนมีการเก็บข้อมูลจากประชาชน ที่มีการสแกนใบหน้า จึงตั้งข้อสังเกตมาตรการนี้ออกมาเพื่อเก็บข้อมูลแบบยิ่งนัดเดียวได้นกหลายตัวหรือไม่ และข้อมูลที่เก็บไปปลอดภัยหรือไม่

## ธนกรจวกฝ่ายค้านตั้งป้อมโจมตี

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ชิม ช้อป ใช้” ว่าประชาชนตอบรับเป็นอย่างดี ส่วนปัญหาเล็กๆน้อยๆ หน่วยงานได้เข้าไปดูแลแล้ว และในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะลงพื้นที่ติดตามมาตรการชิม ช้อป ใช้ ที่ จระยอง “ไม่เข้าใจว่าทำไมแกนนำพรรคเพื่อไทย ต่างออกมาโจมตีมาตรการดังกล่าวว่าไม่มีประสิทธิภาพช่วยนายทุน ช่วยคนรวย ทั้งๆ ที่ประชาชนได้ประโยชน์ เหมือนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตั้งข้อสังเกตว่า อะไรที่รัฐบาลทำแล้วเกิดผลตอบรับที่ดีกับประชาชน ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยหมด นำเสรีใจมากที่มีวิธีคิดแบบนี้ ที่สำคัญรัฐบาลไม่ได้ผลาญงบประมาณเหมือนที่ฝ่ายค้านเคยทำในอดีต ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทุกคน จะไม่ทำเพื่อนายทุนเด็ดขาด” นายธนกรกล่าว

## ดัน100เดียวเที่ยวไทยกระจายเงิน

นายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เพื่อดึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมจัดแพคเกจราคาพิเศษ เช่น ตัวเครื่องบิน ที่พักร้านอาหาร และสินค้าบริการ ด้วยราคาเพียง 100 บาทต่อ 1 รายการ ในรูปแบบชิงโชคให้ 4 หมื่นคน ผ่านการลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิซื้อแพคเกจ โดยยอมรับว่าขั้นตอนง่ายกว่ามาตรการชิมช้อปใช้ เพื่อหวังต่อยอดจากมาตรการชิมช้อปใช้ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มออกไปใช้สิทธิท่องเที่ยวในช่วงแรก นับว่าเป็นโปรโมชันอีกด้านหนึ่งหนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเงินกระจายออกสู่ต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังมาตรการเที่ยววันธรรมดา ราคาช้อปโลก เพื่อเน้นดูแล 6 กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ สุขภาพ

สตรี และวัยรุ่นจบใหม่เริ่มเข้าทำงาน ยังมีเวลาท่องเที่ยวได้ ไม่มีปัญหาออกเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา

นายชาญฤกษ์กล่าวว่า ดังนั้น จึงแนะนำผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เตรียมตัวกดคีย์บอร์ดลงทะเบียนผ่าน Official Line ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เตรียมรองรับเอาไว้ 40,000 แพคเกจ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายวันวันยุคดิจิทัล กลุ่มเจน X-Y หรือคนระดับกลางมีกำลังซื้อ

## ดีเดียว100เที่ยวไทยเริ่มพ.ย.นี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบกลางให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี 2562 โดยได้อนุมัติให้ใช้งบประมาณ 116 ล้านบาท ใน 2 มาตรการคือ 1.100 เดียวเที่ยวทั่วไทย ที่สามารถซื้อแพคเกจตัวเครื่องบิน โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ได้ในราคา 100 บาท โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของ ททท. ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ทันใช้ในวันที่ 11 เดือน 11 และ วันที่ 12 เดือน 12

“ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ จะนำรายละเอียดแพคเกจสินค้าและบริการเสนอ ครม.เศรษฐกิจ ทำให้คาดว่าจะออกมาใช้ไม่ทันในวันที่ 10 เดือน 10 จึงจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิในวัพิเศษของ 2 เดือนที่เหลือ แบ่งเป็นเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10,000 ราย เบื้องต้นมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 10,000 ราย

นายพิพัฒน์กล่าวว่า มาตรการ 2 คือเที่ยวธรรมดา ราคาช้อปโลก เน้นการใช้จ่ายในเมืองเป็นหลัก โดยจะร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในวันธรรมดามากขึ้น โดยจะเพิ่มส่วนลด และจัดโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ ส่วนลดตัวเครื่องบิน โรงแรม ร้านอาหาร สปา การท่องเที่ยวของรัฐ พิพิธภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในวันธรรมดา ส่วนมาตรการดึงตระกูลแซ่เข้ามาเที่ยวไทย เบื้องต้นได้หารือกับ ททท. แล้ว น่าจะอยู่ในขั้นตอนการทำแผนดำเนินงานทั้งหมดจะเห็นความคืบหน้ามากขึ้นภายในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอน

## กกร.หันจีพีดี-ส่งออกลงอีก

ที่โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมเอกชน (กกร.) กล่าวภายหลังประชุม กกร.ว่า ได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของการส่งออกปีนี้ เหลือ 0% ถึงติดลบ 2% จากเดิม 1% ถึง ติดลบ 1% เพราะทิศทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ปีนี้ยังอยู่ในภาวะที่อ่อนแรงต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรก บังคับถ่วงหลักจากความเสี่ยงในภาคต่างประเทศ ทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ผลกระทบจากสงครามการค้า (เทรดวอร์) ระหว่างสหรัฐและจีน การแข็งค่าของเงินบาท ผลจากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิต) และปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปีนี้เหลือ 2.7-3.0% จากเดิม 2.9-3.3% แม้ว่าภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายด้าน อาทิ 1.มาตรการชิมช้อปใช้ ที่คาดมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2-3 หมื่นล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 0.1-0.2% 2.มาตรการประกันรายได้สินค้าเกษตร 3.มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่คาดว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจ 2-2.5 หมื่นล้านบาท แต่แรงบวกจากมาตรการเหล่านี้ น่าจะชดเชยผลกระทบจากปัจจัยลบภายนอกได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 0.8-1.2%

นายกลินท์กล่าวว่า กกร.คาดหวังจะเห็นมาตรการเสริมจากภาครัฐเพิ่มเติมทั้งนโยบายการเงินและการคลัง นอกเหนือจากการเร่งผลักดันกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนค่าเงิน และอยากให้รัฐและเอกชนสนับสนุนการซื้อขายด้วยสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งหลายประเทศนิยมตั้งราคาเป็นบาทแล้ว และรัฐควรผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการเงินอีกแห่งเหมือนอย่างสิงคโปร์

## จีรัฐจัดประชุมกกร.ครั้งแรก

“ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ยังมีปัจจัยลบเดิมๆ แต่ก็อยากเห็นจีดีพีขยายตัวได้ 3% ในไตรมาสสุดท้ายของปีและเฉลี่ยทั้งปี 2562 เอกชนเชื่อว่าหากรัฐเร่งรัดลงทุนโครงการค้ำขนาดใหญ่ อาทิ รถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และผ่านงบประมาณปี 2563 ให้เร็วที่สุด เพราะเหล่านี้มีส่วนดึงความเชื่อมั่นการลงทุนจากต่างชาติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15181

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 234.26 Ad Value: 257,686

PRValue (x3): 773,058

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธรรมชาติสูงผู้สูงวัยคืนที่สปก. รัฐจ่ายชดเชยสูงสุด6หมื่น/ไร่บ.ยังไม่เคาะชิมช้อปใช้...

ดีขึ้นและได้ตามคาดการณ์” นายกลินท์กล่าว

นายกลินท์กล่าวถึงรัฐบาลเตรียมขยายมาตรการชิมช้อปใช้เฟส 2 ว่าเป็นมาตรการที่ดี แต่ส่วนตัวเห็นว่าโครงการแบบนี้ไม่ควรทำต่อเนื่องเป็นระยะยาว เฟส 2 น่าจะทำหลังปีใหม่ เช่นก่อนสงกรานต์ และรัฐควรประเมินความคุ้มค่าของมาตรการเฟสแรกก่อนว่ากระตุ้นกำลังซื้อและเศรษฐกิจได้แค่ไหน ควรทิ้งช่วงดำเนินการ ระยะเวลา 1-2 เดือนต่อโครงการ และกระตุ้นในช่วงเศรษฐกิจซบเซานั้น

“ตอนนี้มีหลายประเด็นที่ภาคเอกชนต้องการนำเสนอและขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน จึงอยากให้มีการจัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก่อนปีใหม่ ซึ่งจะเป็ครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ เพื่อให้ข้าราชการรัฐและเอกชนได้รับรู้ทิศทางความร่วมมือของเอกชนกับรัฐว่าควรจะทำต่อไปในปี 2563 เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างเต็มที่และโตได้เกิน 3% จากปีนี้” นายกลินท์กล่าว

นายลวณ แสงสนิท ผอ.สศค. กล่าวถึงกรณี ปร.ปรับลดตัวเลขคาดการณ์จีดีพีว่า จากข้อมูลเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้ประเมินตัวเลข

เศรษฐกิจในระดับ 2.8% บวกลบ อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังหวังว่าผลของมาตรการชิมช้อปใช้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น 0.2% ขณะนี้มาตรการเพิ่งเริ่มโดยจะออกผลดีในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ โดยชิมช้อปใช้จะมีเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจประมาณ 6 หมื่นล้านบาท เป็นการใช้จ่ายทั้งกระเป๋าที่ 1 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท และกระเป๋าที่ 2 วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท หวังว่าในปีนี้เศรษฐกิจไทยจะโต 3%

## ห่วงโฮสปีดไม่เกิดกระทบดิจิทัลฯ

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ (อีอีซี) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดิอีอีซี) เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาว่า การปรับเงื่อนไขการลงทุน (ทีโออาร์) ในโครงการอีอีซีใหม่นั้น ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุป แต่มี 3 เรื่องหลักที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ 1.ไม่กำหนดกรอบเวลาในการก่อสร้างทั้งเฟส

1 และเฟส 2 แบบตายตัว 2.ส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐต้องมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น และ 3.ผลักดันให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงพื้นที่ อาทิ ระบบขนส่งสาธารณะแบบรางเบา เพื่อจูงใจนักลงทุนเพิ่มขึ้น

พ.อ.สรรพชัยกล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนได้กำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจอีกครั้ง หรือมาร์เก็ต ชาวด์ รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และจะพิจารณาแนวทางการปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับได้ กับทั้งภาครัฐและเอกชน และจะนำความเห็นทั้งหมดมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุง คาดว่าจะรวบรวมความเห็นและออกร่างสัญญาใหม่ เพื่อให้สามารถเปิดขายของเทคนิค และเริ่มการประมูลได้ต่อไป

“ความชัดเจนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ,

(อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

### คืนที่ส.ป.ก.

อุตะภา) หรือโฮสปีดเทรน จะมีส่วนช่วยในการดึงดูดนักลงทุนอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนต้องมีการพิจารณาปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน ส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่จะตามมา หากโฮสปีดเทรนไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นล่าช้า ดิจิทัลพาร์คจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย” พันเอกสรรพชัยกล่าว

## ถกแนวรื้อสิ่งกีดขวางผุดโฮสปีด

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางในเส้นทางก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง (โฮสปีดเทรน) เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อุตะภา) ที่กลุ่มซีพีชนะการประมูล ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มี พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า วันที่ 3 ตุลาคม กระทรวงพลังงาน จะหารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางรายละเอียดการดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวาง ในเส้นทางก่อสร้าง

โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน เบื้องต้นพบว่าสิ่งกีดขวางที่ต้องทำการรื้อถอน อาทิ สายส่งไฟฟ้า เสาไฟฟ้า ท่อน้ำมัน ท่อก๊าซธรรมชาติ โดยจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่วนงานที่รับผิดชอบเพื่อมาตกลงกัน ว่า การรื้อถอนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีวงเงินเท่าไร ใช้เวลานานแค่ไหน โดยจะนำข้อสรุปเสนอต่อนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่จะเรียกประชุมเรื่องนี้ในสัปดาห์

“กระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายจาก กพอ.ให้ดำเนินการตรวจสอบสิ่งกีดขวางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงภายใน 1 ปี ซึ่งการประชุมวันที่ 3 ตุลาคม ต้องดูว่าเส้นทางก่อสร้างของโครงการโฮสปีดเทรนผ่านพื้นที่ไหน กระแทกกับโครงสร้างอะไรบ้าง การเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลง

การวางโครงสร้างใหม่ อาทิ ท่อก๊าซ ท่อน้ำมัน เสาไฟฟ้า ต้องย้ายไปพื้นที่ไหน กระแทกชุมชนหรือไม่อย่างไร หากกระทบจะดำเนินการช่วยเหลือชุมชนอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในจุดไหนบ้าง” นายกุลิศกล่าว

## นายกฯเน้นสร้างคนทำแผนปฏิบัติ

นายณัฐพล นิรมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ดิอีอีซี มีการรายงานความคืบหน้าโครงการอีอีซี และไทยแลนด์ดิจิทัล วเล็ย รวมถึงประเด็นการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดย พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ย้ำว่า การพัฒนากำลังคนเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี โดยให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน โดยเฉพาะการประมาณการความต้องการกำลังคนดิจิทัลที่จะต้องตรงกับความต้องการจริง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลในพื้นที่อีอีซี ทั้งนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มองว่าโครงการดังกล่าวควรมีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะโรดโชว์ และสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้ต่างประเทศเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15181

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 234.26 Ad Value: 257,686

PRValue (x3): 773,058

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธรรมชาติสูงผู้สูงวัยคืนที่สปก. รัฐบาลชดเชยสูงสุด6หมื่น/ไร่บ.ยังไม่เคาะชิมช้อปใช้...

## พิตช์เรตติ้งปรับเพิ่มเครดิตไทย

ที่โรงแรมพลาซ่า แอททินี กรุงเทพฯ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมงาน Fitch Ratings (พิตช์เรตติ้ง) Global Risks & Thailand Economic Outlook โดยให้สัมภาษณ์ภายหลังปรากฏในงานเสร็จสิ้นว่า ได้หารือกับผู้บริหารของพิตช์ เรตติ้ง ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลก โดยผู้บริหารของพิตช์ เรตติ้งกล่าวว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่พิตช์ เรตติ้งปรับอันดับเครดิตเป็นเชิงบวก ซึ่งมีน้อยประเทศที่ได้รับเครดิต อีกทั้งนักลงทุนต่างชาติได้ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

“ผมได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ของพิตช์ เรตติ้ง ให้เหตุผลหลักที่ปรับมุมมองประเทศไทยเป็นเชิงบวกจาก Stable เป็น Positive เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แม้ว่าเหตุการณ์โลกมีความท้าทาย เพราะเศรษฐกิจโลกอ่อนไหว แต่ยุทธศาสตร์ของไทยที่มองยาว มีศักยภาพ ถ้ารัฐบาลเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เชื่อว่าประเทศไทยมีอนาคตเป็นที่สนใจของธุรกิจทั้งระดับโลก เพราะจากการเดินทางพบนักลงทุนทั่วโลก วันนี้ได้สัมผัสหลายๆ บริษัทนานาชาติ เริ่มสนใจไทยใหม่ ก่อนหน้านี้ ชะลอ เพราะไทยอยู่ในช่วงเลือกตั้ง แต่ตอนนี้ได้รัฐบาลใหม่ เขาเห็นสัญญาณไทยมากขึ้น ก็สอดคล้องกับตัวเลขบีไอไอ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) ที่มีการขอเพิ่มขึ้น การลงทุนจริงน่าจะตามมา” นายอุตตมกล่าว

นายอุตตมกล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีแผนจะเปิดกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ กองที่ 2 คาดว่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้า โดยกำลังเจรจากับหน่วยงานที่มีความต้องการระดมทุนผ่านกองทุนดังกล่าวราว 3-4 แห่ง ซึ่งการจัดตั้งกองทุนก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานดังกล่าวด้วย โครงการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นโครงการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

นายอุตตมกล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีแผนจะเปิดกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ กองที่ 2 คาดว่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้า โดยกำลังเจรจากับหน่วยงานที่มีความต้องการระดมทุนผ่านกองทุนดังกล่าวราว 3-4 แห่ง ซึ่งการจัดตั้งกองทุนก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานดังกล่าวด้วย โครงการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นโครงการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

## ชงเกษตรกรสูงวัยคืนที่ส.ป.ก.

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำรวจที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั่วประเทศ พบมีความเหมาะสมทำการเกษตรจำนวน 31.54 ล้านไร่ หรือ 85% ของที่ดิน ส.ป.ก.ทั้งหมด แบ่งเป็นพื้นที่เหมาะสม

สมมากเพียง 7% เหมาะสมน้อย 19% และเหมาะสมปานกลาง 59% ส่วนที่เหลือไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร รัฐบาลจึงมีนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ด้านสิงขร ด้านสะเดา หรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิ วังน้ำเขียว ดอยแม่สลอง ซึ่งอาจมีการใช้ที่ดินใน ส.ป.ก.บางส่วน

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ประกอบกับไทยกำลังเข้าสู่ประเทศสังคมสูงวัย เกษตรกรที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.อายุเฉลี่ยสูงขึ้น โดยมีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป มีจำนวน 1.51 ล้านคน หรือ 62.65% ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมดที่ถือครอง ส.ป.ก. 21.44 ล้านไร่ หรือสัดส่วน 66.18% ของพื้นที่ ส.ป.ก. ส่งผลให้จำนวนเกษตรกรจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกษตรกรไม่มีทายาททำการเกษตรหรือเกษตรกรไม่ประสงค์ทำการเกษตร คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คป.ก.) จึงเสนอทางเลือกให้เกษตรกรสามารถคืนที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับเกษตรกรที่ยากจน ซึ่งการคืนที่ดิน ส.ป.ก.จะใช้งบประมาณจากกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะคืนที่ดินต่อไป

“ในส่วนของอัตราค่าชดเชย จะจ่ายคืน 60% ตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ แต่ไม่เกินไร่ละ 60,000 บาท ซึ่ง ส.ป.ก.มีเงินกองทุนที่ได้จากค่าเช่าที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี หรือสะสมประมาณ 4,200 ล้านบาท สามารถนำมาเพื่อซื้อที่ดินหรือจ่ายค่าชดเชย กรณีเกษตรกรไม่มีความประสงค์จะทำเกษตรกรรม หรือไม่มีลูกหลานสืบทอดต่อ โดยปีงบประมาณ 2563 จะไม่มีนโยบายซื้อที่ดินเพิ่มแต่จะเน้นแจกที่ดินให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินแทน” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

## ธรรมนัสสั่งจัดที่ดินเช่าระยะยาว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า สำหรับแนวความคิดการจัดที่ดินให้เกษตรกรรายใหม่ ทั้งที่เป็นทายาทและไม่ใช่ทายาท อนาคตอาจให้เช่าระยะยาว 30-40 ปี โดยเกษตรกรรายใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรต้องมีการชำระค่าเช่ากับ ส.ป.ก. สามารถขายสิทธิการเช่าได้ แต่ต้องมีเงื่อนไข เช่น ต้องทำการเกษตรในที่ดินอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี และจะมีการสนับสนุนให้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นแหล่งทุนสำหรับการกู้ยืมให้กับเกษตรกรรายใหม่ ปัจจุบันที่ดิน ส.ป.ก.มีอยู่ใน 72 จังหวัด มีจำนวน 39 ล้านไร่ หรือประมาณ 26% ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศประมาณ 130 ล้านไร่ ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรแล้วจำนวน 35.9 ล้านไร่ มีเกษตรกรถือครอง 2.8 ล้านราย แบ่งที่ดินให้จำนวน 2.98 ล้านแปลง

## เฉลิมชัยอ่อนกมธ.อย่าตัดงบ

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการ (กมธ.) การเกษตรและสหกรณ์ และสภาผู้แทนราษฎรว่า การประชุมในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องงบประมาณปี 2563 ที่สำนักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรรให้ในส่วนของการเกษตรฯ แต่จะใช้งบประมาณตามที่จัดสรรหรือไม่ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการ โดยจะมีการนำเข้าที่ประชุมสภาในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ รวมถึงได้หารือถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ว และน้ำท่วม โดยยกเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการให้เรียบร้อย

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ส่วนเรื่องของการแบนสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด คือ พาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ได้ย้่าจุดยืนการแบนสารดังกล่าว และมอบหมายให้นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่มีอำนาจกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อยังไม่มียกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย ทางกระทรวงเกษตรฯจึงต้องบังคับใช้กฎหมายเท่าที่มี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยประโยชน์ของประชาชนที่อุปโภคบริโภค รวมถึงเกษตรกรด้วย “ที่ผมไม่พูดเพราะมีกฎหมายบังคับอยู่แล้ว ผมขออย่าว่าผมสนับสนุนให้แบน 3 สารเคมี ในฐานะที่ผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่ง หากมติดผมพร้อมลงนามทันที” นายเฉลิมชัยกล่าว

## 4ต.ค.ภก4ฝ่ายประกันราคาขาย

นายเฉลิมชัยกล่าวถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

**Section:** First Section/หน้าแรก

**วันที่:** ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562

**ปีที่:** 42 **ฉบับที่:** 15181

**หน้า:** 1 (ล่าง), 8, 9

**Col.Inch:** 234.26 **Ad Value:** 257,686

**PRValue (x3):** 773,058

**ศิลปิน:** ชาว-ดำ

**หัวข้อข่าว:** ธรรมชาติซึ่งผู้สูงวัยคืนที่สปก. รัฐจ่ายชดเชยสูงสุด6หมื่น/ไร่บ.ยังไม่เคาะชิมช้อปใช้...

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการประกันราคายางพารา ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติ (กนย.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

### ดีเดย์จ่ายประกันข้าว15ต.ค.

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ว่า การจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวเปลือกงวดแรกกำหนดในวันที่ 15 ตุลาคม โดยจะทำพิธีคิกออฟในพื้นที่นา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งหลักการจะแตกต่างกับประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ที่แยกออกเป็น 8 งวด และจ่ายทุก 45 วัน แต่ในส่วนของข้าวเปลือกจะจ่ายครั้งเดียว ทุก 15 วัน โดยเกษตรกรจะได้รับเงินตามที่ระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ว่ามีการเก็บเกี่ยวช่วงใด ก็จะได้รับเงินส่วนต่างจากราคาประกันรายได้กับราคาตลาดที่กรมการค้าภายในประกาศ ว่าแตกต่างกันเท่าไร หากราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันก็จะได้รับการชดเชย แต่หากต่ำกว่าราคาตลาดจึงจะได้รับการชดเชย ซึ่งจ่ายเงินรอบแรกนี้น่าจะเป็นการเพาะปลูกข้าวเจ้าในพื้นที่ปลูกและเก็บเกี่ยวหน้าหนาวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และมียอดเกษตรกรปลูกข้าวขึ้นทะเบียนใช้สิทธิแล้ว

เกือบ 4 ล้านคน

“ตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวยังสูง และผลผลิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว อาจยังไม่มีกรได้รับชดเชยในงวดแรก ส่วนข้าวเจ้าที่มีการเก็บเกี่ยวช่วงท่วมนั้นเริ่มจำนวนหนึ่งและน่าจะได้เงินชดเชยแล้ว ซึ่งราคาขณะนี้เฉลี่ย 7,500-8,000 บาทต่อตัน ส่วนการชดเชยก็ได้กำหนดไว้แล้วว่าข้าวชนิดใดจะได้รับสิทธิเท่าไร และราคาประกันเท่าไร” แหล่งข่าวกล่าว

### ประกันมัน-ข้าวโพดคิวต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีการประชุมกำหนดเปิดโครงการจ่ายประกันรายได้ยางพารางวดแรกภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นสั่งการให้กรมการค้าภายในเรียกประชุม 3 ฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางและเงื่อนไขประกันรายได้มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งขณะนี้พืชทั้งสองชนิดอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลพืช 2 ชนิดนี้โดยตรง หลังจากหมดวาระเมื่อสิ้นสุดรัฐบาลชุดก่อน และกำหนดให้เรียกประชุมภายในกลางเดือนตุลาคมนี้





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[mgronline.com](http://mgronline.com)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:48

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ช่วยชาวสวนยาง! “ถาวร” ถก “กยท.” ขยายผลิตภัณฑ์จากยางพาราบนเครื่องบิน และสนามบินทั่ว ปท.



คมนาคม-ขนส่ง

Lite Version

หน้าหลัก / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม / คมนาคม-ขนส่ง

## ช่วยชาวสวนยาง! “ถาวร” ถก “กยท.” ขยายผลิตภัณฑ์จากยางพาราบนเครื่องบิน และสนามบินทั่ว ปท.

เผยแพร่: 2 ต.ค. 2562 17:27 ปรับปรุง: 3 ต.ค. 2562 05:24 โดย: ผู้จัดการออนไลน์







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

mgronline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:48

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ช่วยชาวสวนยาง! “ถาวร” ถก “กยท.” ขยายผลิตภัณฑ์จากยางพาราบนเครื่องบิน และสนามบินทั่ว ปท.

## “ถาวร” หรือผู้แทนการยางฯ เตรียมทำ MOU พัฒนาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบิน 29 แห่ง และบนเครื่องบินไทยและไทยสมายล์ เพื่อช่วยชาวสวนยาง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งผลิตโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อวางจำหน่ายในท่าอากาศยานภูมิภาคจำนวน 29 แห่งของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม สินค้า souvenir จำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทย และไทยสมายล์

เนื่องจากเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้ โดยผลการหารือร่วมกันเป็นไปด้วยดี กระทรวงคมนาคมและผู้แทน กยท.มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ได้ให้ กยท.ศึกษาข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนด้านการตลาด การวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งผู้โดยสารในประเทศ ต่างประเทศ และพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมเพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น การเพิ่มช่องทางจำหน่ายในพื้นที่ของสนามบินหรือบนเครื่องบินของสายการบินไทย และไทยสมายล์

ในการหารือมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นางสาวนภาพรรณ เลขะวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นายวีระพัฒน์ เดชารัตน์ หัวหน้าสวัสดิการเกษตรกร นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วม

สนามบิน

ขายบนเครื่องบิน

การยาง

ผลิตภัณฑ์ยางพารา

ถาวร



100





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

news1live.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:49

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ช่วยชาวสวนยาง! “ถาวร” ถก “กยท.” ขยายผลิตภัณฑ์จากยางพาราบนเครื่องบิน และสนามบินทั่ว ปท.

NEWS 1

## ช่วยชาวสวนยาง! “ถาวร” ถก “กยท.” ขยายผลิตภัณฑ์จากยางพาราบนเครื่องบิน และสนามบินทั่ว ปท.

เผยแพร่: 2 ต.ค. 2562 17:27 ปรับปรุง: 3 ต.ค. 2562 05:24







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

news1live.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:49

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ช่วยชาวสวนยาง! “ถาวร” ถก “กยท.” ขยายผลิตภัณฑ์จากยางพาราบนเครื่องบิน และสนามบินทั่ว ปท.

## “ถาวร” หรือผู้แทนการยางฯ เตรียมทำ MOU พัฒนาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบิน 29 แห่ง และบนเครื่องบินไทยและไทยสมายล์ เพื่อช่วยชาวสวนยาง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งผลิตโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อวางจำหน่ายในท่าอากาศยานภูมิภาคจำนวน 29 แห่งของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม สินค้า souvenir จำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทย และไทยสมายล์

เนื่องจากเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้ โดยผลการหารือร่วมกันเป็นไปด้วยดี กระทรวงคมนาคมและผู้แทน กยท. มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ได้ให้ กยท. ศึกษาข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนด้านการตลาด การวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งผู้โดยสารในประเทศ ต่างประเทศ และพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมเพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น การเพิ่มช่องทางจำหน่ายในพื้นที่ของสนามบินหรือบนเครื่องบินของสายการบินไทย และไทยสมายล์

ในการหารือมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นางสาวนภาวรณ เลขะวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นายวิระวัฒน์ เชาว์รัตน์ หัวหน้าสวัสดิการเกษตรกร นายพิศิษฐ์ พิมพรัตน์ นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วม



102





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[konkao.net](http://konkao.net)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:50

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: เตรียมทำ MOU เปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบิน-การบินไทย



**คนข่าว**

ชัดเจน รอบด้าน

[www.konkao.net](http://www.konkao.net)

หน้าหลัก การเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม บันเทิง ต่างประเทศ กีฬา ไอที

## เตรียมทำ MOU เปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบิน-การบินไทย

🕒 2 ตุลาคม 2562 เวลา 17:44 น.

👤 4,818







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[konkao.net](http://konkao.net)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:50

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: เตรียมทำ MOU เปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบิน-การบินไทย

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งผลิตโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อวางจำหน่ายในท่าอากาศยานภูมิภาค จำนวน 29 แห่ง และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม สินค้า souvenir จำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยและไทยสมายล์





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[konkao.net](http://konkao.net)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:50

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: เตรียมทำ MOU เปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบิน-การบินไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การได้หารือร่วมกันในวันนี้เป็นไปด้วยดี กระทรวงคมนาคมและผู้แทน กยท. มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ได้ให้ กยท. ศึกษาข้อมูลปริมาณ ผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนด้านการตลาด การวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งผู้โดยสารในประเทศ ต่างประเทศและพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม เพื่อ เพิ่มมูลค่าและจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในพื้นที่ของสนามบินหรือบนเครื่องบินของสาย การบินไทย ไทยสมายล์จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้

สำหรับผู้แทนที่เดินทางมาในวันนี้ ประกอบด้วย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบัน เกษตรกร นางสาวนภวรรณ เลขะวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นายวีระพัฒน์ เดชรัตน์ หัวหน้า สวัสดิการเกษตรกร นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่ง ประเทศไทย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[dailynews.co.th](http://dailynews.co.th)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:51

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: 'ถาวร'ประสานกยท.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราที่สนามบิน

# เตลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเตลินิวส์  
พุธที่ 3 ตุลาคม 2562



ทำงาน สร้างเงิน

คนดังมาเยือน

อพท.ทั่วไทย

ข่าวเตลินิวส์

สถานีเตลินิวส์

บทความ

## 'ถาวร'ประสานกยท.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราที่สนามบิน

“ถาวร”ประสาน“กยท.”เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบินและบนเครื่องบิน“การบินไทย”

พุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 17.22 น.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[dailynews.co.th](http://dailynews.co.th)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:51

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: 'ถาวร'ประสานกยท.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราที่สนามบิน

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่กระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และคณะ อาทิ นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร น.ส.นภาพรรณ เลขะวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นายวีระวัฒน์ เดชารัตน์ หัวหน้าสวัสดิการเกษตรกร นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ และนายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย มาหารือถึงการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งผลิตโดย กยท. กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชนที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อวางจำหน่ายในท่าอากาศยานภูมิภาค จำนวน 29 แห่ง และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม สินค้าที่ระลึกซึ่งจำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยและไทยสมายล์

โดยนายถาวร กล่าวว่า การได้หารือร่วมกันในวันนี้เป็นไปด้วยดี กระทรวงคมนาคมและผู้แทนกยท.เห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ตนให้กยท.ศึกษาข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนด้านการตลาด การวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งผู้โดยสารในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม เพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในพื้นที่ของท่าอากาศยานหรือบนเครื่องบินของสายการบินไทย และไทยสมายล์ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมจะช่วยเหลือเกษตรกรได้.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:53

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: “เฉลิมชัย” อัดงบบปี 63 กว่า 1 แสนล้าน แก้ปัญหาปากท้องเกษตรกร จี๊คกก.วัตถุอันตรายแบน 3 สาร-เดินหน้า...

# ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

TRENDING NOW

ล้งลึกดีไซน์ “แอสตัน มาร์ติน” บิวตี้แอนด์แชลเลนจ์ เปลี่ยนแล้วกว่า 90%

เศรษฐกิจในประเทศ

## “เฉลิมชัย” อัดงบบปี 63 กว่า 1 แสนล้าน แก้ปัญหาปากท้องเกษตรกร จี๊คกก.วัตถุอันตรายแบน 3 สาร-เดินหน้าประกันรายได้

วันที่ 2 October 2019 - 17:26 น.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:53

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: “เฉลิมชัย” อัดงบประมาณปี 63 กว่า 1 แสนล้าน แก้ปัญหาปากท้องเกษตรกร จี้คกก.วัตถุอันตรายแบน 3 สาร-เดินหน้า...

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ และสภาผู้แทนราษฎร ว่า การประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือเรื่องงบประมาณปี 2563 ที่สำนักงบประมาณแผ่นดินได้พิจารณาในส่วนของการกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ

โดยกระทรวงฯได้เสนอของบประมาณไปทั้งสิ้น 1.1 แสนล้านบาท แต่การพิจารณาปรับลดจะอยู่ที่ดุลยพินิจ คณะกรรมการฯ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้กระทรวงฯจะเสนอที่ประชุมสภาฯ ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนการหารือโครงสร้างอำนาจหน้าที่กระทรวงฯได้มีการหารือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม โดยได้ยกมาเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการให้เรียบร้อย

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ส่วนในเรื่องของการแบนสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส นั้นยังขอย้ำจุดยืนในการแบนสารดังกล่าว และได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่มีอำนาจกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อยังไม่มียกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงต้องบังคับใช้กฎหมายเท่าที่มี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์ของประชาชนที่อุปโภคบริโภค รวมถึงเกษตรกรด้วย







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[prachachat.net](http://prachachat.net)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 05:53

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: “เฉลิมชัย” อัดงบประมาณปี 63 กว่า 1 แสนล้าน แก้ปัญหาปากท้องเกษตรกร จี้คกก.วัตถุอันตรายแบน 3 สาร-เดินหน้า..

“ที่ผมไม่พูดเพราะมีกฎหมายบังคับอยู่แล้ว ผมขออย่าว่าผมสนับสนุนให้แบน 3 สารเคมี ในฐานะที่ผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่ง หากมีมติผมพร้อมลงนามทันที ส่วนงบประมาณปี 63 หากเป็นได้ก็ไม่อยากให้มีการพิจารณาปรับลดในส่วนใดเลย เพราะทุกภารกิจของกระทรวงที่เสนอไปล้วนเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรทั้งสิ้น”

นอกจากนี้ ในเรื่องของโครงการประกันรายได้ยางพารา ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการประกันราคายางพารา ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติ (กนย.) โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

**TAGS**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณการเกษตร

นโยบายประกันรายได้

เฉลิมชัย ศรีอ่อน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

nationtv.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 07:47

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: คมนาคม เตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราบนเครื่องบิน



หน้าแรก ข่าว รายการทีวี คอลัมน์สด เจาะประเด็นร้อน ตรวจห่วย OK Nation อื่นๆ ร่วมงานกับเรา

## คมนาคม เตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราบนเครื่องบิน

2 ต.ค. 2562

0 0 0



นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย และ คณะผู้บริหารหรือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามนโยบายรัฐบาล เตรียมทำ MOU เปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบิน - การบินไทย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

nationtv.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 07:47

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: คมนาคม เตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราบนเครื่องบิน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งผลิตโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อวางจำหน่ายในท่าอากาศยานภูมิภาค จำนวน 29 แห่ง และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม สินค้า souvenir จำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยและไทยสมายล์



รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การได้หารือร่วมกันในวันนี้เป็นไปด้วยดี กระทรวงคมนาคมและผู้แทน กยท. มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ได้ให้ กยท. ศึกษาข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนด้านการตลาด การวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งผู้โดยสารในประเทศ ต่างประเทศและพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม เพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในพื้นที่ของสนามบินหรือบนเครื่องบินของสายการบินไทย ไทยสมายล์จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

nationtv.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 07:47

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: คมนาคม เตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราบนเครื่องบิน



สำหรับผู้แทนที่เดินทางมาในวันนี้ ประกอบด้วย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นางสาวนภาพรรณ เลขาวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นายวีระพัฒน์ เดชรัตน์ หัวหน้าสวัสดิการเกษตรกร นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 07:53

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: 'ถาวร'เชิญผู้แทนกยท.หารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เปิดช่องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สนามบิน

# MATICHON ONLINE

ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค ต่างประเทศ > การศึกษา > ไลฟ์สไตล์

## 'ถาวร'เชิญผู้แทนกยท.หารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เปิดช่องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สนามบิน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 - 18:35 น.



'ถาวร'เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามนโยบายรัฐบาล เตรียมเอ็มโอยูเปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบิน - การบินไทย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 07:53

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: 'ถาวร'เชิญผู้แทนกยท.หารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เปิดช่องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สนามบิน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่กระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งผลิตโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ที่ใช้วัตถุดิบจากยางพารา ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อวางจำหน่ายในท่าอากาศยานภูมิภาค จำนวน 29 แห่ง และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม สินค้าที่ระลึก จำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยและไทยสมายล์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การได้หารือร่วมกันในวันนี้เป็นไปด้วยดี กระทรวงคมนาคมและผู้แทน กยท. มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ได้ให้ กยท. ศึกษาข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนด้านการตลาด การวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งผู้โดยสารในประเทศ ต่างประเทศและ พัฒนาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม เพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในพื้นที่ของสนามบินหรือบนเครื่องบินของสายการบินไทย ไทยสมายล์จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้

สำหรับผู้แทนที่เดินทางมาในวันนี้ ประกอบด้วย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นางสาวนภาพรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นายวิระพัฒน์ เดชะรัตน์ หัวหน้าสวัสดิการเกษตรกร นายพิศิษฐ์ พิมพรัตน์ นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 07:53

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: 'ถาวร'เชิญผู้แทนยกท.หารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เปิดช่องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สนามบิน





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ryt9.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 07:58

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: รถมช.คมนาคม เตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราใน 29 สนามบิน-บนเครื่องบิน

**RYT9** อารอ่ายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว เทคโนโลยี



รชมช.คมนาคม เตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราใน 29 สนามบิน-บนเครื่องบิน

**ข่าวเศรษฐกิจ** สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 2 ตุลาคม 2562  
17:56:56 น.

นายถาวร เสนเนียม รถมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการหารือผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราว่า กระทรวงคมนาคมและผู้แทน กยท. มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ โดยประเด็นในการหารือวันนี้เป็นเรื่องการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งผลิตโดย กยท., กลุ่มสหกรณ์, เกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราผลิต เพื่อนำไปวางจำหน่ายในท่าอากาศยานภูมิภาค จำนวน 29 แห่ง และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม สินค้า souvenir จำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยและไทยสมายล์

"การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในพื้นที่ของสนามบินหรือบนเครื่องบินของสายการบินไทย ไทยสมายล์จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้

--อินโฟเควสท์ โดย ธนวิฏ เลือแยม/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317  
อีเมลล์: rachada@infoquest.co.th--





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

trjournalnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08:07

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: 'ถาวร' ถก 'การยางฯ' หาช่องทางขายสินค้าจากยางพาราบนเครื่องบิน-สนามบิน หวังช่วยเหลือเกษตรกร

สื่อกลาง เจาะลึกข่าวสารด้านคมนาคม-โลจิสติกส์  
**Transport**  
JOURNAL  
ท빙สื่อพิมพ์ ทรานสปอร์ต เจอร์นัล

ผู้ดูแลระบบ | หน้าหลัก | บทความพิเศษ | สกู๊ปพิเศษ | ข่าวโลจิสติกส์ | ข่าวคมนาคม | ข่าวพลังงาน | ข่าวการค้า

## 'ถาวร' ถก 'การยางฯ' หาช่องทางขายสินค้าจากยางพาราบนเครื่องบิน-สนามบิน หวังช่วยเหลือเกษตรกร



# หาช่องทางขายสินค้าจาก 'ยางพารา'

"ถาวร" ถกร่วม "การยางแห่งประเทศไทย" ลุยแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามนโยบายรัฐบาล เตรียมทำ MOU เปิดช่องทางขายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบิน-บนเครื่องบิน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

trjournalnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08:07

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: 'ถาวร' ถก 'การยางฯ' หาช่องทางขายสินค้าจากยางพาราบนเครื่องบิน-สนามบิน หวังช่วยเหลือเกษตรกร

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังได้เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราว่า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา นั้น ผลิตโดย กยท. กลุ่มสหกรณ์เกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อวางจำหน่ายในท่าอากาศยานภูมิภาค จำนวน 29 แห่ง และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่ได้รับคามนิยม สินค้า souvenir จำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยและไทยสมายล์

ทั้งนี้ การได้หารือร่วมกันดังกล่าวนี้ มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ โดยได้ให้ กยท. ศึกษาข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนด้านการตลาด การวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งผู้โดยสารในประเทศ ต่างประเทศและ พัฒนาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม เพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น สำหรับการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในพื้นที่ของสนามบินหรือบนเครื่องบินของสายการบินไทย และสายการบินไทยสมายล์นั้น จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08:22

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: “ถาวร” เตรียม MOU กยท.ขายผลิตภัณฑ์ยางพาราใน 29 สนามบิน-บนเครื่องบินไทย

# ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

พรีพเพอร์ดี

## “ถาวร” เตรียม MOU กยท.ขายผลิตภัณฑ์ยางพาราใน 29 สนามบิน-บนเครื่องบินไทย

วันที่ 2 October 2019 - 17:02 น.



รหัสข่าว: I-191003001897

หน้า: 1/3



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08:22

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: “ถาวร” เตรียม MOU กยท.ขายผลิตภัณฑ์ยางพาราใน 29 สนามบิน-บนเครื่องบินไทย

วันที่ 2 ต.ค.2562 ณ กระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

ซึ่งผลิตโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อวางจำหน่ายในท่าอากาศยานภูมิภาค จำนวน 29 แห่ง และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม สินค้า souvenir จำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยและไทยสมายล์



รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การได้หารือร่วมกันในวันนี้เป็นไปด้วยดี กระทรวงคมนาคมและผู้แทน กยท. มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[prachachat.net](http://prachachat.net)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08:22

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: “ถาวร” เตรียม MOU กยท.ขายผลิตภัณฑ์ยางพาราใน 29 สนามบิน-บนเครื่องบินไทย

ทั้งนี้ ได้ให้ กยท.ศึกษาข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนด้านการตลาด การวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งผู้โดยสารในประเทศ ต่างประเทศและพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม เพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในพื้นที่ของสนามบินหรือบนเครื่องบินของสายการบินไทย ไทยสมายล์จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้

สำหรับผู้แทนที่เดินทางมาในวันนี้ ประกอบด้วย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นางสาวนภาพรรณ เลขะวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นายวีระพัฒน์ เดชรัตน์ หัวหน้าสวัสดิการเกษตรกร นายพิศิษฐ์ พิมพรัตน์ นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

opt-news.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08:27

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: “เฉลิมชัย” คิกออฟ อัดงบประมาณรายจ่าย 60 บาท กว่า 2.4 หมื่นล.

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562

OPT NEWS ONLINE



หน้าแรก

อปท. นิวส์

ข่าวสาร

ข่าวย้อนหลัง

วิดีโอ

ฉบับย้อนหลัง

สมัครสมาชิก

เกษตรนำไทย

< ย้อนกลับ



“เฉลิมชัย” คิกออฟ อัดงบประมาณรายจ่าย 60 บาท กว่า 2.4 หมื่นล.

02 ต.ค. 2562

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรรายสวน ยางพารา ระยะที่ 1 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 62 จนถึง วันที่ 30 มีนาคม 63 รวมเวลา 6 เดือน โดยการจ่ายเงินส่วนต่าง จากราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้นั้น 2 เดือนจ่าย 1 ครั้ง ซึ่งงวดแรกระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 62 จะจ่ายตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 62 เป็นต้นไปผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ประกันรายได้ของราคาขายยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้อยที่สุด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม

รหัสข่าว: I-191003001949

หน้า: 1/2

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com





ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ศำนวนผลผลิต 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ให้รายละเอียดไม่เกิน 25 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 17,201,390.77 ไร่ สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนหรือแจ้งการปลูกกับ กยท. ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 62 ประกอบด้วยเกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวซึ่งพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์และบัตรสีชมพูซึ่งเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แบ่งเป็นเจ้าของสวน 1,412,017 รายและคนกรีด 299,235 ราย งบประมาณรวม 24,278,626, 534 ล้านบาท

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนายจรินทร์ ทัศนวิเศษกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราตามที่ กยท. เสนอ จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. โดยเร็วที่สุดเพื่อให้สามารถจ่ายเงินตามโครงการได้ตามเวลาที่กำหนด สำหรับงบประมาณนั้น ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อนและให้ ธ.ก.ส. เสนอขอปรับจัดสรรงบประมาณในปี 2564 ประกอบด้วย งบสำหรับการประกันรายได้ตามโครงการ งบชดเชยต้นทุนเงินต้น ธ.ก.ส. ค่าใช้จ่ายในการโอนให้เกษตรกร และค่าบริหารโครงการเหมาจ่าย 1% ของวงเงินชดเชยรายได้

สำหรับราคาขางพาราขณะนี้ ทาง กยท. รายงานว่า จะทรงตัวอยู่สักระยะเนื่องจากวันนี้ (1 ตุลาคม) เป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องถึงวันที่ 7 ตุลาคม ส่งผลให้ราคาขางในไทยทรงตัวตามไปด้วย โดยวันนี้ราคาขางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่ 38.77 บาท/กิโลกรัม หากเปรียบเทียบกับราคาประกันรายได้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 21.23 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 37.50 บาท/กิโลกรัม หากเปรียบเทียบกับราคาประกันรายได้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 20.50 บาท/กิโลกรัม และขางก้อนถ้วย (DRC 50%) 16.70 บาท/กิโลกรัม หากเปรียบเทียบกับราคาประกันรายได้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 6.30 บาท/กิโลกรัม

“โครงการประกันรายได้เป็นมาตรการระยะสั้นที่ต้องเร่งทำเนื่องจากชาวสวนยางเดือดร้อนจากราคาขางที่ตกต่ำมากว่า 5 ปีซึ่งจะควบคู่กับมาตรการอื่นๆ ได้แก่ การเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ การลดพื้นที่ปลูกขาง รวมถึงการสร้างตลาดกลางขางพาราขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกับตลาดกลางขางพาราในเซี่ยงไฮ้ของจีน ในสิงคโปร์ และญี่ปุ่นเนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกขางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก จึงควรกำหนดราคาขางตามกลไกตลาดที่แท้จริงได้เอง จะไม่ถูกบิดเบือนจากตลาดต่างประเทศ เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นเท่ากับราคาที่ประกันรายได้ไว้จะหยุดโครงการประกันรายได้ทันที มั่นใจว่า มาตรการต่างๆ ที่ทำควบคู่กันจะทำให้ราคาขางพารายั่งยืนตัวดีขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ” นายเฉลิมชัย กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

netpracharat.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09:53

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: คิวจ่ายส่วนต่างๆพารางวดแรก 15 ธ.ค./3 งวด (6 เดือน) 2 เดือนจ่าย 1 ครั้ง



เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ

ชุมชนเน็ตประชารัฐ

เกษตรกร 4.0

สุขภาพ 4.0

ค้าขาย 4.0

## คิวจ่ายส่วนต่างๆพารางวดแรก 15 ธ.ค./3 งวด (6 เดือน) 2 เดือนจ่าย 1 ครั้ง

03 ธ.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

netpracharat.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09:53

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: คว้าจ่ายส่วนต่างๆพารางวดแรก 15 ธ.ค./3 งวด (6 เดือน) 2 เดือนจ่าย 1 ครั้ง

**นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค.2562-30 มี.ค.2563) รวม 6 เดือน โดยการจ่ายเงินส่วนต่างนั้น 2 เดือนจ่าย 1 ครั้ง งวดแรก ต.ค.-พ.ย.2562 เริ่มจ่ายวันที่ 15 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สำหรับการประกันรายได้ยางพารา แผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม, น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำหนดผลผลิต 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ให้รายละเอียดไม่เกิน 25 ไร่ รวมพื้นที่ 17,201,390.77 ไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนหรือแจ้งการปลูกกับ กยท.ก่อนวันที่ 12 ส.ค.2562 ประกอบด้วย เกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ และบัตรสีชมพู เป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แบ่งเป็นเจ้าของสวน 1,412,017 ราย และคนกรีดยาง 299,235 ราย งบประมาณรวม 24,278,626,534 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคายาง ณ วันที่ 1 ต.ค.62 แผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 38.77 บาท/กิโลกรัม หากเปรียบเทียบราคาประกันรายได้เกษตรกรจะ**ได้รับส่วนต่าง 21.23 บาท/กิโลกรัม** ,น้ำยางสด (DRC 100%) 37.50 บาท/กิโลกรัม **ได้รับส่วนต่าง 20.50 บาท/กิโลกรัม** และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 16.70 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรจะ**ได้รับส่วนต่าง 6.30 บาท/กิโลกรัม**

ที่มา: kaset1009